



# Quy trình bảo vệ trong trường hợp ô nhiễm không khí

## Cập nhật tháng 12/2023



Kiểm tra chất lượng không khí mỗi ngày, trên trang web <https://www.iqair.com/vietnam/ho-chi-minh-city> lúc 7h30, 11h30, 15h00.

1	2	3	4	5	6
<p><b>51&lt;AQI&lt;100 : ÍT Ô NHIỄM</b> Hoạt động ngoài trời bình thường đối với tất cả học sinh.</p>	<p><b>101 &lt;AQI &lt;150 : KHÔNG TỐT ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẠY CẢM</b></p>	<p><b>151&lt;AQI&lt;170 :</b> <b>Hoạt động ngoài trời :</b> - giới hạn 2 lần x15 phút/ngày đối với nhà trẻ và mẫu giáo, - và tạm dừng đối với tất cả các học sinh có vấn đề hô hấp.</p>	<p><b>171&lt;AQI&lt;200 : Ô NHIỄM</b> Hoạt động ngoài trời tạm dừng đối với nhà trẻ, mẫu giáo và những học sinh có vấn đề hô hấp.</p>	<p><b>201&lt;AQI&lt;300 RẤT Ô NHIỄM</b> Hoạt động ngoài trời tạm dừng đối với tất cả học sinh (nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học)</p>	<p><b>300&lt;AQI NGUY HIỂM</b> Hoạt động ngoài trời tạm dừng đối với toàn trường</p>
<p>Kiểm tra chất lượng không khí vào lúc : 7h30 và trước mỗi giờ ra chơi vào buổi sáng, trưa và chiều bởi y tá. Nếu y tá vắng mặt : quản lý cơ sở sẽ phụ trách.</p>		<p>Chỉ số này được đo bằng máy đo của trường và thông qua trang web IQAIR. Chỉ số ghi nhận là trung bình cộng của các chỉ số trên</p>		<p>Tất cả nhân viên sẽ được báo thông qua bảng tròn trước cửa phòng y tế BT và bảng thông tin ở trường TD.</p>	
<p>- Giảm hoạt động đối với học sinh có Chương trình tiếp nhận riêng biệt (PAI) liên quan tới bệnh hô hấp.</p>		<p>- Ngừng hoạt động thể thao ngoài trời đối với học sinh có PAI liên quan tới bệnh hô hấp.</p>		<p>- Chạy máy lọc không khí trong giờ nghỉ trưa.</p>	
<p>- Chạy máy lọc không khí trong các phòng học từ buổi sáng.</p>		<p>- Chạy máy lọc không khí trong các phòng học từ buổi sáng.</p>		<p>- Theo dõi học sinh có vấn đề hô hấp.</p>	
<p>- Giới hạn hoạt động thể thao ngoài trời đối với tất cả học sinh.</p>		<p>- Chạy máy lọc không khí trong các phòng học từ buổi sáng.</p>		<p>- Hỗ trợ nếu cần thiết đối với các học sinh có vấn đề hô hấp trong khi lớp đang làm hoạt động ngoài trời.</p>	
<p>- Hủy bỏ ra chơi ngoài trời đối với Nhà trẻ và học sinh có PAI.</p>		<p>- Chơi ngoài trời giới hạn không quá 15 phút.</p>		<p>Giống như quy định chung của trường. Thích ứng theo từng độ tuổi.</p>	
<p>- Chạy máy lọc không khí trong các phòng học từ buổi sáng.</p>		<p>- Đón học sinh tại cửa lớp</p>		<p>Giống như quy định chung của trường</p>	
<p>- Hủy bỏ hoạt động thể thao ngoài trời đối với tất cả học sinh.</p>		<p>- Tiểu học : Học sinh có vấn đề hô hấp phải ở lại trong lớp.</p>		<p><b>Học sinh phải ở lại trong lớp.</b> <b>Y tá phải thông báo cho các giáo viên trước giờ ra chơi.</b></p>	
<p>- Chạy máy lọc không khí</p>		<p>- Học sinh phải ở lại trong lớp.</p>		<p>- Chú ý : theo dõi đặc biệt học sinh có vấn đề hô hấp hoặc đang dùng thuốc Ventoline*.</p>	
<p>- Các buổi dã ngoại và lễ hội vẫn được tổ chức trừ khi phụ huynh phản đối. Trong trường hợp này, học sinh sẽ ở lại trường.</p>		<p>- Các buổi dã ngoại sẽ bị hủy* đối với Nhà trẻ</p>		<p>Thông báo cho các giáo viên bộ môn liên quan (đá banh, tennis, golf, trò chơi liên hoàn, bơi...)</p>	
<p><b>Đóng cửa trường học nếu như có chỉ thị của Lãnh sự quán và trường Quốc Tế Pháp Duras.</b></p>		<p><b>Học sinh phải ở lại trong lớp.</b></p>		<p><b>Chạy máy lọc không khí trong tất cả các lớp.</b></p>	
<p><b>Trường gửi thông báo cho phụ huynh.</b></p>		<p><b>Chạy máy lọc không khí trong tất cả các lớp.</b></p>		<p><b>Trường gửi thông báo cho phụ huynh.</b></p>	

Mức độ ô nhiễm không khí có thể thay đổi nhanh chóng và đáng kể, quy trình này chỉ được áp dụng trong trường hợp hai chỉ số AQI các giờ liên tiếp cao hơn chỉ số báo động.

Trường Boule & Billes là cơ sở đối tác của cơ quan giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE).